

## CKP – ใครๆ ก็ว่าตามนั้น (...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ข้อความจั่วหัววันนี้ ไม่เกี่ยวกับ CKP หรอกนะครับ เพียงแค่กระตุ้นให้อยากอ่านขึ้นมาบ้างนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น จะว่าไปหลังๆ มาเนี่ย ก็เริ่มจะหมดมุขในการ สรรหาทำเล เหมือนกัน ก็มีลองคิดย้อนหลังดูเล่นๆ เหนือเมฆเองก็เขียนคอลัมน์ มานานมากจนแทบจะจำไม่ได้ว่า กี่วันแล้วละครับ เอาแบบจ่าๆ ยๆ ก็น่าจะหลัง หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ก่อตั้งมา 1 ปี นั่นก็ได้แหละนะ... กลับมาที่เรื่องของ “ใครๆ ก็ว่าตามนั้น” มันหมายถึงอะไร ซึ่งจะว่าไปแล้ว เหนือเมฆก็ไม่ได้จะมาแย้งหรือมาคัดค้านอะไรหรอก แล้วถามว่า จะเห็นด้วยจริงๆ หรือไม่ ก็อาจจะไม่เชิงจะเห็นด้วยเสียทีเดียว... ทฤษฎีทางเทคนิค ที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่ว่าจะทฤษฎีอะไร ถ้าคนรุ่นใหม่ จะย้อนจะแย้ง ก็ทำได้นะครับ แต่ก็ต้องมีข้อโต้แย้งที่พิสูจน์ได้ หรือเอาทฤษฎีของตัวเองมาแย้งแล้วตีพิมพ์ก็ได้แหละครับ... เหมือนอย่าง ทฤษฎีคลื่นของแอลเลียต ในยุคนั้น ก็มีหัวสมองหลายๆ ท่าน ออกมาแย้งในบางอย่างบางเรื่อง ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับได้ในการพิสูจน์มาแล้ว... วันนี้ เหนือเมฆเลยอยากให้ทุกท่านคิดในเรื่องของ “ทฤษฎี GAP” เผื่อจะยังไม่มีความเห็นว่าจะตลาดที่ขึ้นมาเนี่ย ใครๆ ก็ว่า เป็นไปตามกฎของ ทฤษฎี GAP ที่ว่า ทุก GAP ที่เปิดไว้ ย่อมจะต้องมีการปิด GAP เสมอ การขึ้นมาจนถึงระดับ 1240+/- นั้น คือ การขึ้นมาปิด GAP... เอาเป็นว่า ใช่หรือไม่ เหนือเมฆไม่ตอบนะ เพราะเหนือเมฆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไร...ไม่ถั่ง เดี่ยวจะบอกว่า GAP แถวๆ 1160+/- จะต้องลงมาปิดสิ หรือไม่ก็ GAP แถวๆ 1360+/- ต้องปิดแน่ หรือ 1560+/- ด้วยเลยนั่น... แล้วจะปิดอันไหนก่อนดี ก็วิเคราะห์ดูครับ

### ดูตามเกม...

บอกไว้ก่อนนะครับว่า จะขึ้นป้าย XD ในวันที่ 24 เมษายน นี้ และจะว่าไม่ใช่ การลากราคาเพื่อขึ้นไปรับ XD ก็กระไรอยู่... เกมของหุ้นดี ถ้าจะมี XD อะไรยังงั้น เรา ทำานๆ รู้กันดี

แนวรับ

: ... 3.60-3.50 แต่เน้นไม่ต่ำกว่า 3.40 ไว้ด้วย

เป้าหมาย

: ... 4.00 หวังเล่นรอบ และ บางส่วน มอง 4.50

Price Chart...(CKP)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... ปกติแล้ว เหนือเมฆจะเอาภาพที่เป็นกราฟแท่งเทียนเดี่ยวๆ เลย มาดูแนวโน้มมากกว่า แล้วก็ตีเส้นลากเส้นอะไร ไปตามทิววิเคราะห์... แต่วันนี้เอาเรื่องของ Indicator มาเสริมให้หน่อยก็แล้วกันครับ.. จริงๆ เรื่องของ MACD อาจจะไม่ใช่จำเป็นต้องรอในแง่ของการขึ้นมาขึ้นเหนือระดับ Zero Line หรอกนะครับ แค่เราเห็นว่า MACD ตัด Signal Line ของเขาเองเมื่อไหร่ ก็สามารถซื้อเก็งกำไรก่อนได้เลยครับ ตัดขึ้นก็ซื้อ และ ตัดลงก็ขาย แต่หากขึ้นมาขึ้นเหนือ Zero Line ด้วยแล้ว ก็อาจจะต้องมองว่า หุ้นนั้น มีสัญญาณระยะกลางๆ ดี หรืออาจจะดีมาก จากเก็งกำไร ก็มองยาวๆ ขึ้นหน่อย ลากเส้นแนวโน้ม และ เส้นแนวต้าน ก็ลองๆ คิดดูนะ